

# หม้อแห่งความตาย

๒ พงศกัศัตริย์. ๔.๓๘-๔๑

## คำนำ

สถานการณ์ของประเทศอิสราเอลในพระคัมภีร์ตอนนี้ เกิดความแห้งแล้ง กันดารอาหาร บรรดาประชากรของพระเจ้าอดอยากขาดแคลน (๔.๓๘) บางครอบครัวยากจนอย่างมาก จนต้องหิбыืมและเป็นที่เป็นที่ถึงกับถูกเจ้าหนี้ยึดเอาลูกไปเป็นทาส (๔.๑-๓) พวกนักศึกษารู้สึทศพระวจนะที่พลอยอดอยากไปด้วย ต่างนั่งรอความตาย

**ข้อคิด :** ความหิวนั้นมีอำนาจรุนแรงมาก คนเราลองหิวจัดก็จะสามารถกินทุกอย่างที่ขวางหน้าได้ ความยากจนทำให้คนหน้ามืดตาบอดและคิดสั้น มองไม่เห็นทางออกและยอมทำผิดกฎหมาย ตอนใกล้เปิดเทอมหนังสือพิมพ์และทีวีลงข่าวว่าหัวหน้าครอบครัวไปฉกทอง (วิ่งราว) เจ้าหน้าที่ตำรวจตามรวบตัวได้ เขาสารภาพว่า ไม่มีค่าเทอมและค่าหนังสือให้ลูก จึงคิดวิธีหาเงินทางลัด

## สาเหตุของความแห้งแล้ง

เมื่อเราศึกษาดูในพระคัมภีร์ตอนนี้ จะพบถึงสาเหตุแห่งความแห้งแล้งสองประการ คือ

### ๑) ผู้นำไม่เชื่อพระเจ้า

ผู้นำกระทำความชั่ว “เกาะติดอยู่กับความผิดบาป” (๓.๑-๓) พระเจ้าจึงไม่สามารถที่จะอวยพระพรแก่พวกเขาได้

### ๒) เข้าร่วมกับคนชั่ว

ผู้นำอิสราเอลได้เข้าร่วมกับคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้า มีการทำสัญญาลงนามเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างกษัตริย์เยโฮชาฟัทแห่งยูดาห์กับกษัตริย์เยโฮรัมแห่งอิสราเอล (๓.๓-๖)

**บทเรียน** เมื่อใดก็ตามที่คริสเตียนหรือคริสตจักรทำสองประการนี้ พระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะอวยพระพรแก่เราได้ และจะบังเกิดความแห้งแล้งในฝ่ายจิตวิญญาณ

มีคนกล่าวว่า “ความบาปเดินผ่านหน้าบ้านครั้งแรกดังคนแปลกหน้า เมื่อเดินผ่านมาครั้งที่สอง เราก็ส่งยิ้มให้มัน ครั้งที่สามเราก็ทักทายกับความผิดบาป พอครั้งที่ต่อมาเราก็เชื่อเชิญให้มันเข้ามาพักพิงอยู่ในบ้าน และในที่สุดเราก็สนิทสนมเป็นเพื่อนและกอดความบาปไว้ และมันก็ไม่พราวจากเราอีกเลย”

## เก็บทุกอย่างใส่หม้อ

วันหนึ่งในระหว่างการกั้นคารอาหาร ผู้เผยพระวจนะเอลิชาห์ก็สั่งให้ลูกศิษย์ตั้งหม้อข้าวต้ม “คนหนึ่งในพรรคออกไปเก็บผักในทุ่งนา และพบเถาไม้ป่าเถาหนึ่ง และเก็บได้นำเต้าปาดำจนเต็มตัก กลับมาหั่นใส่หม้อข้าวต้มโดยไม่ทราบว่าเป็นผลอะไร” (๔.๑๘-๑๙)

ความหิวโหยมันทำให้คนของพระเจ้านั่งเฉยอยู่ไม่ได้ ขอให้สังเกตดูพระคัมภีร์ตอนนี้ พวกเขาเก็บผักมาโดยไม่ทราบว่าเป็นผลอะไร แต่เห็นว่ามันน่ากิน (หรือน่าจะกินได้) เขาคิดว่า ไม่เป็นไรหรอก น่า มันคงจะไม่มีพิษมีภัยอะไร บทเรียนจากเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่า...

### ๑) อิทธิพลของความหิว

ความต้องการของมนุษย์แบ่งเป็นฝ่ายร่างกาย ฝ่ายจิตใจและฝ่ายจิตวิญญาณ ถ้าเราตอบสนองความต้องการของฝ่ายร่างกายมากเกินไปก็จะมีผลเสียต่อฝ่ายจิตวิญญาณ พระเยซูตรัสว่า มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเลี้ยงด้วยพระวจนะของพระเจ้าด้วย (มัทธิว. ๔.๔)

### ๒) หม้อแห่งชีวิต

น่าเสียดายที่หลายคนคิดว่า ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับเรื่องปากเรื่องท้อง เขาสนใจในเรื่องเงินทรัพย์สินสมบัติและวัตถุฝ่ายโลกเท่านั้น จะต้องหาเงินมาในทุกวิถีทางไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ เช่น การขายตัวหรือคดโกง แทนที่จะเน้นไปที่เรื่องของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ (หม้อแห่งชีวิต) ดังที่พระเยซูตรัสว่า “เราได้มาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น. ๑๐.๑๐)

### ๓) รวมความเชื่อ

มีผู้นำคริสเตียนหลายคนบอกว่า เราควรจะรวมความเชื่อเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคาทอลิก เซเวนธ์ มอร์มอน เพนเตคอสต คาริสมาติก แบ็บติสต์ เพรสไบทีเรียน ฯลฯ เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะมีหลักความเชื่ออย่างไรไม่สำคัญขอให้มีชื่อว่าเป็น “คริสต์” ก็ใช้ได้แล้ว เรื่องนี้ต้องระมัดระวังให้ดี “หม้อแห่งชีวิต” จะกลายเป็น “หม้อแห่งความน่าหมั่น” หรือเป็นยาใหญ่แห่งความตายฝ่ายจิตวิญญาณ

## หม้อแห่งความตาย (ข้อ ๔๐)

ขณะที่ทุกคนกำลังรอคอยด้วยความหิวโหย ข้าวต้มกับผักก็ส่งกลิ่นหอมชุกมาและจุก นำมารับประทานยิ่งนัก พระคัมภีร์บันทึกว่า “เขาก็เทออกให้คนเหล่านั้นรับประทาน ขณะที่เขากำลังรับประทานข้าวต้มอยู่นั้น เขาก็ร้องขึ้นว่า ข้าแต่คนของพระเจ้า มีความตายอยู่ในหม้อนี้ และเขาก็รับประทานไม่ได้”

อนิจจา อุตสาห์ลงทุนลงแรงและรอคอย แต่รับประทานไม่ได้ เพราะข้าวต้มเป็นพิษ นำเสียดายได้แต่นั่งมองตากันปริบ ๆ เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์และทีวี ชาวบ้านในจังหวัดน่านได้รับประทานหน่อไม้ดองและเป็นพิษอย่างรุนแรง จนถึงกับส่งเข้าโรงพยาบาลเป็นทิวแถว บางคนทนไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

**บทเรียน :** คำถามสำหรับพวกเราคริสเตียนคือ เราใส่อะไรลงในชีวิตของเรา? สิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เป็นพิษ?

ซิกมันด์ ฟรอยด์ กล่าวว่า แรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของมนุษย์คือ เรื่องเพศและชื่อเสียง (แต่ผมคิดว่าน่าจะใส่เรื่องเงินลงไปด้วย) คุณใส่อะไรลงในหม้อชีวิต สิ่งที่ดีหรือไม่ดี ความคิดของตนเอง หรือน้ำพระทัยของพระเจ้า ใส่ความบริสุทธิ์หรือความผิดบาป ใส่การอธิษฐานหรือการบ่น ใส่พระคัมภีร์หรือใส่ทีวี ใส่การนมัสการหรือใส่ความสนุกสนาน... ฯลฯ

ชีวิตของคุณเป็นหม้อแห่งความตายหรือหม้อแห่งชีวิต!

## วิธีแก้ไข (ข้อ ๔๑)

ในท่ามกลางเหตุการณ์ฉุกเฉินๆ นั้นเอง เอลีชาคนของพระเจ้าก็เข้ามาจัดการแก้ไข “ท่านจึงว่าจงเอาแป้งมา ท่านก็ใส่แป้งลงในหม้อ และบอกว่า จงเทออกให้คนเหล่านั้นรับประทาน และไม่มีอันตรายอยู่ในหม้อนั้น”

สิ่งที่น่าประทับใจในพระคัมภีร์ตอนนี้ คือ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นบรรดาผู้เผยพระวจนะได้บอกแก่คนของพระเจ้า ในทำนองเดียวกัน เมื่อคริสเตียนคนหนึ่งคนใดมีปัญหาควรจะบอกแก่ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือปรึกษาหาหรือคนที่ไว้วางใจได้

“ใส่แป้งลงไปหม้อ” แป้งมีลักษณะเป็นสีขาว ซึ่งเล็งถึงความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระเจ้า

พระคริสตธรรมคัมภีร์บอกว่า ความบาปจะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีเดียวเท่านั้น คือ ที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์

ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ “จะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะค้นหา และ จะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์” (๒ เปโตร. ๑.๔)

## สรุป

สำหรับคริสเตียนท่านใดที่รู้ว่าตนเองเป็นหม้อแห่งชีวิตของพระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดอวย พระพรให้เจริญรุ่งเรืองมาก ๆ ยิ่งขึ้นไป เพื่อจะมีคนจำนวนมากได้มาชิม “อาหารแห่งชีวิต” (ยอห์น. ๖.๓๕) และได้รับชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์

สำหรับคนที่รู้ตัวว่า เป็นหม้อแห่งความตาย ตอนนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะจัดการแก้ไข ขอให้ร้อง บอกแก่พระเจ้า (เหมือนลูกศิษย์ร้องบอกแก่เอลีชา) ขอพระโลหิตอันประเสริฐของพระเยซูชำระ แล้ว ความผิดบาปจะถูกขจัดออกไป และจะเป็นหม้อแห่งชีวิตอย่างแท้จริง.